

สรุปผลโครงการ
การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2561



สโมสรนิสิต และสำนักกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

สรุปผลโครงการ
การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันที่ 13 – 18 พฤศจิกายน 2561



สโมสรนิสิต และสำนักกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำนำ

รายงานสรุปผลโครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ถึงผลของการดำเนินกิจกรรมของโครงการดังกล่าวของคณะกรรมการสโมสรรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทั้งยังสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง แล้วยังเป็นโอกาสในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาและจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรม ดังนั้นทางสโมสรรนิสิตจึงได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

รายงานสรุปผลโครงการเล่มนี้ได้ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยเนชั่น และความสนับสนุนจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน ทั้งนี้ทางสโมสรรนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2561 จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และคณะกรรมการสโมสรรนิสิตฯ หวังว่ารายงานสรุปผลเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง

คณะกรรมการสโมสรรนิสิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2561

เรื่อง	คำนำ	หน้า
คำนำ		
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร		
ส่วนที่ 1 บทนำ		1
วัตถุประสงค์		1
เป้าหมาย		2
ระยะเวลาดำเนินการ		3
รายละเอียดงบประมาณ		5
สรุปงบประมาณ		6
ผลที่คาดว่าจะได้รับ		6
ส่วนที่ 2 วิธีการดำเนินงาน		7
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล		8
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน		10
ภาคผนวก		

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทั้งยังสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง แล้วยังเป็นโอกาสในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาและจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรม ในการจัดการโครงการนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,840 บาท

ในการดำเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ ในการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 มีนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน เกินจำนวนที่ตั้งไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ คือนิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอย่างน้อย 60 คนขึ้นไป

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคมที่ดี จากการเล่นและชมกีฬา : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถสังเกตเห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้จากอารมณ์ที่นักศึกษาที่เข้าร่วมชมและเชียร์ จากทางใบหน้า รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการได้สังเกตเห็นถึงการมีสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นกับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางทั้งหมด 6 สถาบัน โดยมีน้ำใจไมตรีต่อกัน เช่นการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลให้นักกีฬาต่างสถาบัน การให้น้ำดื่มแก่นักกีฬาคู่แข่ง การร่วมเชียร์ด้วยกัน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการพบว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันมีความอยากลำบากในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการนิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จากการดำเนินงานนิสิตแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินโครงการ การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านไปด้วยดี จากการเข้าร่วมประชุม การเจรจา ประชุมหารือ การวางแผนกำหนดวันดำเนินการแข่งขันร่วมกัน

ในการดำเนินการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเนชั่น สามารถดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการคือ 1. ประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางได้ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันได้รับรางวัล : .ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา

2561 นี้ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ทำการส่งนิติตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) จำนวน 12 คน ,ฟุตบอล (หญิง) จำนวน 12 คน , วอลเลย์บอล(ทีมชาย) จำนวน 10 คน, วอลเลย์บอล(ทีมหญิง) จำนวน 12 คน ,กีฬาเปตองคู่ชาย จำนวน 2 คน และกีฬาเปตอง(หญิง) จำนวน 2 คน กีฬาเปตอง (คู่ผสม) จำนวน 2 คน รวม นักกีฬาทั้งหมด 52 คน ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเปตองประเภทคู่ชาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬา วอลเลย์บอลประเภททีมชาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแข่งขันประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม จำนวน 3 คนซึ่งได้รับ รางวัล SMART BOY และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดือนกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ซึ่งอัตราการได้รับรางวัลประเภทกีฬา และการแข่งขันอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 71.43 จากการส่งนิติตเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท

ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งถัดไป

- ควรมีการเพิ่มรถไปสถานที่จัดการแข่งขันเพิ่มเพื่อรองรับนิติตภายในปีการศึกษาหน้าที่เพิ่มขึ้น
- ควรประชาสัมพันธ์คู่แข่งกันในแต่ละวันให้ชัดเจน

ส่วนที่ 1

บทนำ

การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีซึ่งปีนี้เป็นการครั้งที่ 19 โดยใช้ชื่อว่า “ยูงทองเกมส์” เพื่อให้ศึกษาได้ทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกันให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบันและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

โครงการการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางและโดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีนี้ ในปัจจุบันนิสิตนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งอาจจะนำมาให้เกิดด้วยโรคภัยต่างๆทางมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางหันมาเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆในจังหวัดลำปางซึ่งมหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดลำปางซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งกีฬาอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคมที่ดี จากการเล่นและชมกีฬา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

1. ประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางได้ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันได้รับรางวัล

เชิงปริมาณ

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอย่างน้อย 60 คนขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

ที่ปรึกษา

อาจารย์ธวัชชัย แสนชมภู

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561


วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมครั้งที่ 1 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เพื่อรับนโยบาย แจ้งที่มาของการจัดโครงการ เสนอประเภทกีฬาต่างๆรวมทั้งเสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันคัดเลือก
2. ประชุมเสนอวิธีการจัดโครงการและหลักการแก้คณะกรรมการสโมสรนิสิตการเขียนโครงการเพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดทำโครงการ
3. สรรหานักกีฬาตามประเภทที่ได้เข้าร่วม
4. ประชุมครั้งที่ 2 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง
5. นำข้อมูลการประชุมมาเข้าที่ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
6. เจ้าภาพได้นัดหมายผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนและเดือนเทียนของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook
7. ประชุมครั้งที่ 3 กับทางเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาลำปางสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาและดาวเดือนดาวเทียนที่เข้าร่วมแข่งขันต่างๆ

8. ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
9. จัดการดำเนินโครงการนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว
10. สำนวความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสรุปและประเมินผล

ระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	<p>ขั้นเตรียมการ</p> <p>-ประชุมครั้งที่ 1 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางเพื่อรับนโยบายแจ้งที่มาของการจัดโครงการเสนอประเภทกีฬาต่างๆรวมทั้งเสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันคัดเลือก</p> <p>-ประชุมเสนอวิธีการจัดโครงการและหลักการแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตการเขียนโครงการเพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดทำโครงการ</p>	↔		
2	<p>ขั้นดำเนินการ</p> <p>-สรรหานักกีฬาตามประเภทที่ได้เข้าร่วม</p> <p>-ประชุมครั้งที่ 2 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</p> <p>-นำข้อมูลการประชุมมาเข้าที่ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น</p> <p>-เจ้าภาพได้นัดหมายผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนและเดือนเทียมของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook</p>		↔	

	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมครั้งที่ 3 กับทางเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ลำปางสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาและ ดาวเดือนดาวเทียมที่เข้าร่วมแข่งขันต่างๆ - ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ - จัดการดำเนินโครงการนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมประกวดดาว เดือนและดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันใน โครงการดังกล่าว 			
	<p>ขั้นเตรียมการประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสรุปและ ประเมินผล 			
	<p>ประเมินผล สรุปโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผล 			20 พ.ค. 2562

รายละเอียดงบประมาณ

- สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 36,840 บาท
 - สนับสนุนจากสโมสรนิสิตฯ จำนวน 4,100 บาท

ลำดับ ที่	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย (บาท)	งบประมาณสนับสนุน จากสโมสรนักศึกษาปี 2561	รวม (บาท)
1.	ค่าสนับสนุนบำรุงสมาชิก	15,000	-	15,000
2.	ค่าสนับสนุนกิจกรรมนักกีฬา ชุดนักกีฬา 52 ชุด 1.1 ชุดกีฬาฟุตบอล ชาย 12 คนๆละ 200 บาท รวม 2,400 บาท 1.2 ชุดกีฬาฟุตบอล หญิง 12 คนๆ ละ 200 บาท รวม 2,400 บาท 1.3 ชุดกีฬาวอลเลย์บอลชาย 10 คนๆละ 200 บาท รวม 2,000 บาท 1.4 ชุดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 12 คนๆละ 200 บาท รวม 2,400 บาท 1.5 เสื้อกีฬาเปตองชายและหญิง 6 คนๆละ 150 บาท รวม 900 บาท	10,100	-	10,100
3.	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม - ลูกฟุตบอล 2 ลูกๆละ 580 บาท รวม 1,160 บาท - ลูกวอลเลย์บอล 2 ลูก ลูกละ 1,200 บาท รวม 2,400 บาท	3,560	-	3,560

4.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกวด ดาว – เดือน และดาวเทียม -ค่าจ้างแต่งหน้า 3 คน 500 บาท รวม 500 บาท - ค่าชุดสำหรับประกวด 3 คนๆละ 1,000 บาท รวม 3,000 บาท	3,000	500	3,500
5.	ค่าสวัสดิการ -น้ำแข็ง จำนวน 7 กระสอบ กระสอบละ 40 บาท รวม 280 บาท -ค่าเครื่องตีและเครื่องเวชภัณฑ์ รวม 2,400 บาท -ค่าสนับสนุนการแสดงผลเปิด 2,500 บาท รวม 2,500 บาท -ค่าอาหารนักศึกษาในวันพิธีเปิด-ปิด งาน 120 คนๆละ 30 บาท(สโมสร นักศึกษาเป็นผู้เบิกจ่าย) รวม 3,600 บาท	5,180	3,600	8,780
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		36,840	4,100	40,940

สรุปงบประมาณ

- รวบรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,940 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางที่เข้าร่วมในการแข่งขันได้รับรางวัลในการแข่งขันต่างๆ
2. นิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีมากขึ้น

ส่วนที่ 2
วิธีการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1	ประชุมครั้งที่ 1 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เพื่อรับนโยบาย แจ้างที่มาของการจัดโครงการ เสนอประเภทกีฬาต่างๆรวมทั้งเสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันคัดเลือก	9 ตุลาคม 2561
2	ประชุมเสนอวิธีการจัดโครงการและหลักการแก้คณะกรรมการสโมสรนิสิตและเขียนโครงการเพื่อกำหนดงบประมาณในการจัดทำโครงการ	12 ตุลาคม 2561
3	สรรหานักกีฬาตามประเภทที่ได้เข้าร่วม	13 – 17 ตุลาคม 2561
4	ประชุมครั้งที่ 2 กับทางเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง	19 ตุลาคม 2561
5	นำข้อมูลการประชุมมาเข้าที่ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น	20 ตุลาคม 2561
6	เจ้าภาพได้นัดหมายผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนและเดือนเทียนของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายภาพนิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook	25 ตุลาคม 2561
7	ประชุมครั้งที่ 3 (อย่างไม่เป็นทางการ) กับทางเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาลำปางสัมพันธ์ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาและดาวเดือนดาวเทียนที่เข้าร่วมแข่งขันต่างๆ	5 พฤศจิกายน 2561
8	ประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	8 พฤศจิกายน 2561
9	จัดการดำเนินโครงการนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมประกวดดาวเดือนและดาวเทียนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันในโครงการดังกล่าว	13 – 18 พฤศจิกายน 2561
10	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสรุปและประเมินผล	20 พฤศจิกายน 2561

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจ

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ระดับ
1.ความพึงใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรม		
- รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม	4.52	ดีมาก
- ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม	4.35	ดี
- ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	4.22	ดี
- เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม	4.08	ดี
- ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม	4.42	ดี
2.ความพึงพอใจด้านคณะทำงาน		
- คณะทำงานมีกิจกรรมรยาทเรียบร้อย	4.52	ดีมาก
- คณะทำงานมีความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา	4.33	ดี
3.ความพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก		
- สถานที่จัดกิจกรรม	4.59	ดีมาก
- มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	4.28	ดี
4.ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม		
- ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า	4.37	ดี
- ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	4.41	ดี
5. ความพึงพอใจด้านวัตถุประสงค์		
- ท่านได้ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา		
- ท่านได้สร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างสถาบันในจังหวัดลำปาง	4.35	ดี
- กิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาและจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งาน		
- ได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรม		

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในหัวข้อ สถานที่จัดกิจกรรม อยู่ที่ร้อยละ 4.59 รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำกิจกรรม ในหัวข้อ รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม อยู่ที่ร้อยละ 4.52

ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทั้งยังสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง แล้วยังเป็นโอกาสในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กีฬาและจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรม ในการจัดการโครงการนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,840 บาท

ในการดำเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ ในการดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 มีนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน เกินจำนวนที่ตั้งไว้ในเป้าหมายเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ คือนิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องมือน้อยกว่า 60 คนขึ้นไป

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคมที่ดี จากการเล่นและชมกีฬา : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการสามารถสังเกตเห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้จากอารมณ์ที่นักศึกษาที่เข้าร่วมชมและเชียร์ จากทางใบหน้า รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการได้สังเกตเห็นถึงการมีสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นกับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางทั้งหมด 6 สถาบัน โดยมีน้ำใจไมตรีต่อกัน เช่นการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลให้นักกีฬาต่างสถาบัน การให้น้ำดื่มแก่นักกีฬาคู่แข่ง การร่วมเชียร์ด้วยกัน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด : จากการดำเนินโครงการครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการพบว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันมีความอยากลำบากในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการนิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จากการดำเนินงานนิสิตแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินโครงการ การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านไปด้วยดี จากการเข้าร่วมประชุม การเจรจา ประชุมหารือ การวางแผนกำหนดวันดำเนินการแข่งขันร่วมกัน

ในการดำเนินการครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเนชั่น สามารถดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการคือ 1. ประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางได้ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันได้รับรางวัล : ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา

2561 นี้ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ทำการส่งนิติตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และเปตอง 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) จำนวน 12 คน ,ฟุตบอล (หญิง) จำนวน 12 คน , วอลเลย์บอล(ทีมชาย) จำนวน 10 คน, วอลเลย์บอล(ทีมหญิง) จำนวน 12 คน ,กีฬาเปตองคู่ชาย จำนวน 2 คน และกีฬาเปตอง(หญิง) จำนวน 2 คน กีฬาเปตอง (คู่ผสม) จำนวน 2 คน รวมนักกีฬาทั้งหมด 52 คน ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเปตองประเภทคู่ชาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอล ประเภททีมชาย นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดดาว เดือน ดาวเทียม จำนวน 3 คนซึ่งได้รับ รางวัล SMART BOY และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดือนกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูงทองเกมส์” ซึ่งอัตราการได้รับรางวัลประเภทกีฬา และการแข่งขันอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 71.43 จากการส่งนิติตเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท

ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งถัดไป

- ควรมีการเพิ่มรถไปสถานที่จัดการแข่งขันเพิ่มเพื่อรองรับนิติตภายในปีการศึกษาหน้าที่เพิ่มขึ้น
- ควรประชาสัมพันธ์คู่แข่งกันในแต่ละวันให้ชัดเจน

ภาคผนวก

ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการฯ



ภาพที่ 1.1 บรรยากาศการประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.2 บรรยากาศการประชุม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.3 การเดินขบวนในพิธีเปิด- ปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.4 การเดินขบวนในพิธีเปิด- ปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.5 ภาพบรรยากาศของเชียร์วันพีธีเปิด-ปิด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.6 ภาพบรรยากาศของเชียร์วันพีธีเปิด-ปิด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



ภาพที่ 1.7 ทีมวอลเลย์บอลหญิง



ภาพที่ 1.8 ทีมวอลเลย์บอลชาย



ภาพที่ 1.9 ทีมฟุตซอลหญิง



ภาพที่ 1.10 ทีมฟุตซอลชาย



ภาพที่ 1.11 ภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ดาว เดือน และดาวเทียม



ภาพที่ 1.12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดือนกีฬาปาปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 “ยูทอเกมส์”



ภาพที่ 1.13 รางวัล SMART BOY กีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19
“ยูงทองเกมส์”



ภาพที่ 1.14 การแสดงร่วมในพิธีเปิด

ภาพแสดงการประกาศผลกีฬาที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ผลการแข่งขัน

ฟุตบอล

17 พฤศจิกายน 2561

ประเภท ทีมหญิง

- ชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ประเภท ทีมชาย

- ชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น
- ชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

ผลการแข่งขัน

เปตอง

17 พฤศจิกายน 2561

ประเภท ทีมชาย

- ชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น
- ชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประเภท ทีมหญิง

- ชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

ประเภท ทีมคู่ผสม

- ชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผลการแข่งขัน (ก่อนรองชนะเลิศ)

วอลเลย์บอล

17 พฤศจิกายน 2561

ประเภท ทีมหญิง

คู่ที่	ผล	
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เซตที่ 1 (16) เซตที่ 2 (6)	แม่ (0 - 2)	มหาวิทยาลัยเนชั่น เซตที่ 1 (25) เซตที่ 2 (25) ชนะเลิศอันดับ 3
18. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เซตที่ 1 (18) เซตที่ 2 (18) ชนะเลิศอันดับ 2	แม่ (2 - 0)	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เซตที่ 1 (25) เซตที่ 2 (25) ชนะเลิศอันดับ 1

ประเภท ทีมชาย

19. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เซตที่ 1 (23) เซตที่ 2 (18)	แม่ (0 - 2)	มหาวิทยาลัยเนชั่น เซตที่ 1 (25) เซตที่ 2 (25) ชนะเลิศอันดับ 3
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เซตที่ 1 (24) เซตที่ 2 (18) ชนะเลิศอันดับ 2	แม่ (0 - 2)	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เซตที่ 1 (26) เซตที่ 2 (25) ชนะเลิศอันดับ 1